



- + การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ของกรมสรรพสามิตประจำปี พ.ศ. 2562
- + ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- + งานเกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- + ข้อดีข้อเสียการสอบลูกหลาน
เชิงธุรกิจมากเกินไป
- + รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ประจำเดือนสิงหาคม 2562
- + ขอทบทวนทักเสียดังที่ประชุม
เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
- + มงขออนเลขส์





บทบรรณาธิการ

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน พบกับ Excise Newsletter ฉบับประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ในเดือนนี้เรื่อกันด้วยหน่วยงาน ในสังกัดกรมสรรพสามิตได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ติดตามภาพประทับใจงานเกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อกันด้วยบทความที่มีสาระประโยชน์ เรื่องข้อดีข้อเสียการสอนลูกหลานเชิงธุรกิจมากเกินไป และอีกเช่นเคยกับรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตลอดจนบทความขอเทพบันทึกลงเสียงที่ประชุมเพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ และมองย้อนเลนส์ ซึ่งได้นำมาให้ท่านได้ติดตามต่อภายในเล่ม

ISSUE 09 September 2019

CONTENTS

สารบัญ

- 03 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ของกรมสรรพสามิตประจำปี พ.ศ. 2562
- 07 ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 09 งานเกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 10 ข้อดีข้อเสียการสอนลูกหลานเชิงธุรกิจมากเกินไป
- 12 รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562
- 13 ขอเทพบันทึกลงเสียงที่ประชุมเพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
- 14 มองย้อนเลนส์



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษาการศึกษา	นายวรวรรณ ภิญโญ		
ที่ปรึกษา	นายพงษ์สิทธิ์ สุเมิตยกุล		
บรรณาธิการ	นางจารุณี ฉายวิริยะ		
กองบรรณาธิการ	นายวิศรุต ปะภิรณะ	นายทรงกรด โตตั้งทรัพย์	นางสาวนภัสนันท์ ตติย์ธัญกุล
	นางสาวพงษ์จิรา ทิพย์รักษ์	นายพิเชษฐ พุทธา	นางสาววาทัญญู ดวงแก้ว
	นางสาวสิริมา ศรีโรจน์	นายเดชาธร วลัยเพชร	นางสาวนภาพร ศุภระมงคล
ฝ่ายภาพ	นายธนรัตน์ สุวรรณเมนะ	นายวสันต์ สุขใจ	นายภาณุวัฒน์ บุญอินทร์
	นางฉัตรนาภา บุนนาค	นายบุรินทร์ ศิริกุล	
ออกแบบจัดพิมพ์	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด		
กองบรรณาธิการ	Excise Newsletter	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	
	โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732	โทรสาร 0-2241-4778 หรือ public@excise.go.th	

การรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก ของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสดศรี พงศ์อุทัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ภาคที่ 1-10 คณะสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา และบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 28 แห่ง เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปรีชัฏแกรนด์บอลรูม โรงแรมปรีชัฏพาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก มีมาตรฐานระบบงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 - 2562 กรมสรรพสามิตมีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC จำนวน 28 แห่ง แบ่งออกเป็น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา ที่ได้รับรางวัลในระดับก้าวหน้า(ระดับสีเงิน) จำนวน 2 หน่วยงาน และได้รับรางวัลในระดับพื้นฐาน (ระดับสีฟ้า) จำนวน 26 หน่วยงาน ทั้งนี้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกจะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการปรับปรุงสำนักงานฯ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตต่อไป

จำนวนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562

ระดับก้าวหน้า จำนวน 2 แห่ง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาค 5	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด
ภาค 6	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์

ระดับพื้นฐาน จำนวน 26 แห่ง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาค 1	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี
ภาค 2	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
ภาค 3	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์
ภาค 4	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม
ภาค 5	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน
ภาค 6	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก
ภาค 7	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์
ภาค 8	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพูนัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
ภาค 9	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี
ภาค 10	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2





ผลการดำเนินการตามโครงการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ โดยระบุและเจาะจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดประเด็นที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วม ดังนี้
ภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต ที่ใช้ในการดำเนินการของโครงการ ได้แก่ บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของโครงการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้นำเข้าฯ ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิตจำนวนมาก และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มีความสะดวกในการเก็บข้อมูลและจัดการประชุม
2. กรมสรรพสามิตได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งที่ 144/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
3. กรมสรรพสามิตได้อนุมัติโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นการจัดเก็บภาษีผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่น และ น้ำมันที่คล้ายกัน
4. จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น
 - 4.1 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
 - 4.2 จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำโครงการฯ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 และได้เชิญผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เข้าประชุมพร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เข้าร่วมประชุม
5. จัดการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประกอบด้วย ผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และผู้แทนจากกรมสรรพสามิต ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนภาคประชาชนมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 พิจารณาบททวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการลดความซ้ำซ้อนของเอกสารในการดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไป

ผลการดำเนินการ กรมสรรพสามิตได้มีการพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร เช่น มีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว และได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อลดการใช้เอกสารแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ประเด็นที่ 2 พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

2.1 กรณีนำสินค้าเข้ามาในปริมาณมากในแต่ละ shipment สามารถรวมเอกสารตามแบบ ภส. และ แบบ นล. เป็นชุดหรืออยู่ในแบบเดียวกันได้หรือไม่

ผลการดำเนินการ ในกรณีนำสินค้าเข้ามาในปริมาณมากในแต่ละ Shipment ซึ่งเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกัน สามารถรวมอยู่ใน 1 Shipment ได้ แต่ไม่สามารถยื่นขอใช้สิทธิอัตราศุลกากรเป็นชุดหรืออยู่ในแบบเดียวกันได้

2.2 จัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้นำเข้า เพื่อให้รับทราบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันว่ากรณีการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามแบบ ภส. 07 – 03 สามารถกรอกข้อมูลยอดรวมในแต่ละวันได้ หากมีใบกำกับภาษี (invoice) เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไว้ตรวจสอบ

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้นำเข้า

2.3 พิจารณาบททวนเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบ กรณีการนำสินค้าเข้ามาเพื่อผลิตและจำหน่าย หากมีการใช้สินค้าหมดในประเภทใดประเภทหนึ่งก็สามารถนำสินค้าอีกประเภทหนึ่งมาใช้ทดแทนกันได้

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาและศึกษาหาข้อมูล

ประเด็นที่ 3 จัดทำรายชื่อห้อง lab เอกชนที่ผู้นำเข้าสามารถส่งตัวอย่างน้ำมันตรวจสอบได้ตรงตามคุณสมบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าได้มีช่องทางอื่นในการส่งตัวอย่างตรวจสอบให้มีความรวดเร็วต่อไป

ผลการดำเนินการ กรมสรรพสามิตได้จัดทำรายชื่อห้อง lab เอกชนที่ผู้นำเข้าสามารถส่งตัวอย่างน้ำมันตรวจสอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ประเด็นที่ 4 จัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้นำเข้า เพื่อให้รับทราบเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันว่ากรณีการนำเข้าน้ำมันที่มีชื่อใดชื่อหนึ่ง และมีความประสงค์จะจัดจำหน่ายน้ำมันในชื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย โดยผู้นำเข้าจะต้องจัดทำเอกสารแจ้งรายละเอียดของชื่อต่างๆ อย่างไร ให้กรมสรรพสามิตทราบอย่างครบถ้วนด้วย

ผลการดำเนินงาน กรมสรรพสามิตได้จัดทำแนวปฏิบัติของผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการที่นำเข้าน้ำมันที่มีชื่อใดชื่อหนึ่งและมีความประสงค์จะจำหน่ายในชื่ออื่นๆ ที่หลากหลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.40

งานเกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร จักรการ และเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต และโรงแรมรามารการ์เด็นท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562



ข้อดีข้อเสียการสอนลูกหลาน เชิงธุรกิจมากเกินไป



การสอนลูกหลานให้ทำธุรกิจ ทำมาหากิน คิดเชิงธุรกิจ
ก็จะทำให้เด็กรู้จักคิดคำนวณตัวเลข คำนวณต้นทุนในการ
ทำธุรกิจอย่างละเอียด รู้จักเอาตัวรอด แต่เรื่องแบบนี้ก็มี
ผลเสียเหมือนกัน เพราะแม้แต่กับคนรอบตัว คนในครอบครัว
เด็กก็อาจจะเริ่ม คิดคำนวณต้นทุนบางอย่างเหมือนกับการ
ทำธุรกิจเช่นเดียวกัน เด็กบางคนในยุคนี้เริ่มทำมาหากิน
ตั้งแต่เด็ก อีกทั้งพ่อแม่บางคนก็สอนลูกหลานให้รู้จัก
ทำมาหากิน แต่เรื่องนี้ก็ต้องรู้ว่า ผลเสียที่ตามมาจะเป็นอย่างไร
เพราะพ่อแม่ก็อาจจะกลายเป็นลูกค้าที่ต้องคิดกำไรเหมือนกัน
เล่นเอาพ่อแม่บางคนน้ำตาตกเลยทีเดียว

ข้อดีของการสอนลูกหลานทำธุรกิจตั้งแต่เด็ก

ทุกวันนี้เด็กๆ เริ่มทำงานหาเงินกันเร็วขึ้น เพราะมีช่องทางหาเงินที่เร็วและง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะการขายของผ่านเน็ต ขายของ
ผ่านเฟซบุ๊ก การสอนลูกหลานให้ทำธุรกิจตั้งแต่เด็ก ย่อมจะได้เปรียบ เพราะเรื่องการทำมาหากิน บางทีก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้น หลังเรียนจบ
เริ่มก่อนก็ได้เปรียบ มีประสบการณ์มีความรู้ในการทำธุรกิจ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วขึ้น มีประสบการณ์ในการเอาตัวรอด
เพราะยุคนี้การทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว อาชีพบางอย่างก็พร้อมจะล้มหายตายจาก ไม่มีอะไรมั่นคง ความสามารถในการเอาตัวรอดจึงสำคัญ
ที่สุด บางคนอาจจะมองว่าหน้าที่ของเด็กคือการเรียน แต่การทำธุรกิจทุกวันนี้ งานบางอย่างเมื่ออยู่ตัวแล้ว ก็สามารถจ้างคนอื่นให้แทนได้
ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด การสอนให้เริ่มทำธุรกิจ ก็จะเป็นการฝึกการคิดไปในตัวด้วยเช่นกัน ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นนอกเหนือจาก
เรื่องการเรียน

ข้อเสียของการสอนลูกหลานทำธุรกิจตั้งแต่เด็ก

การสอนในเชิงธุรกิจ จะต้องมีการคิดเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร ซึ่งจะต้องสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปด้วย เพราะเด็กบางคน ก็จะนำเรื่อง
ของการคิดเชิงธุรกิจมาใช้กับชีวิตประจำวันทุกอย่าง เช่น การคิดค่าจ้าง คิดค่าแรงตัวเอง เมื่อมีคนขอให้ช่วยเหลืออะไรก็ตาม ก็จะคิดเงิน
ค่าคิดแรงตัวเอง แต่เวลาตัวเองต้องการอะไร กลับไม่พูดถึง ขอฟรี นี่คือตัวอย่างนิสัยเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นตามมาในเด็กบางคน เมื่อเริ่มคิดอะไร
แบบธุรกิจมากเกินไป แรกๆ ผู้เขี่ยก็รู้สึกชื่นชมที่เด็กรู้จักคิด กำไรต้นทุน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่า สำหรับ
บางคนนั้นคิดเงินไปเสียทุกเรื่อง ไม่ว่าจะใครจะใช้ให้ทำอะไร ก็คิดเงินทุกอย่าง เป็นค่าแรงตนเอง ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ ไปหมดเลย
กลายเป็นความเห็นแก่ตัว คนรอบตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูง คนรัก การที่คนเหล่านั้นให้ความช่วยเหลือตัวเองก็อาจจะ
คิดว่านั่นคือสิ่งของที่ได้มาฟรีๆ ไม่ต้องลงทุน แต่หากตัวเองจะต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นบ้าง ก็จะต้องคิดเงินหรือต้องคิดค่าแรง แยกแยะ
ไม่ออกว่าบุญคุณคุณคืออะไร ธุรกิจคืออะไร แม้แต่กับคนใกล้ตัว ก็จะคิดเงิน คิดเชิงธุรกิจไปเสียทั้งหมด การต้องดูแลพ่อแม่ ก็จะคิดเงิน
คิดค่าแรง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ทำ เด็กบางคนคิดแบบนี้จริงๆ

ดังนั้นการสอนบุตรหลานในเรื่องการทำธุรกิจ ก็ต้องสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปด้วย อย่างคนในครอบครัว ที่เคยมีบุญคุณ การช่วยเหลืออะไรเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องทั่วไป ก็ต้องแยกแยะให้ออก ไม่ใช่จ้องแต่จะคิดเงิน คิดค่าแรงเท่าเดียว คบใครแล้วได้ประโยชน์หรือมีประโยชน์กับตัวเอง ก็จะคบหาสมาคมด้วย ใครไม่มีประโยชน์ ก็ไม่คบ แม้ว่าคนนั้นจะเคยมีบุญคุณกับตนก็ตาม

ตัวอย่างวิธีสอนการทำธุรกิจควบคู่คุณธรรม

การสอนเรื่องการทำมาหากินหรือการทำธุรกิจให้บุตรหลานก็ต้องสอนเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเรื่องการค้ากำไรอันทุนการค้าขายหรือทำธุรกิจ เช่น

1. การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นเรื่องสำคัญที่คนเราต้องช่วยกัน โดยเฉพาะคนดี ที่เคยช่วยเหลือตนเอง คนดีที่สามารถคบหาสมาคมได้ คนดีเหล่านี้ จำเป็นจะต้องดูแลใส่ใจกัน เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือกัน คนเราไม่อาจจะโตหรือทำอะไรคนเดียวได้ บางคนเมื่อยังเป็นเด็ก ก็มีคนช่วยเหลือ พี่ ป้า น้า อา ญาติ ให้ความช่วยเหลือ ทั้งความรู้ ทั้งการเงิน โดยไม่เคยคิดค่าแรง ค่าเสียเวลาที่ตัวเอง อบรมสั่งสอน นี่คือนุญคุณที่ต้องตอบแทนและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เมื่อคนเหล่านั้นหวังพึ่งพาตนเองบ้าง บางคนก็คิดค่าแรง คิดเงิน ค่าเสียเวลาคิดเป็นตัวเงินนี่คือข้อเสียของการแยกแยะไม่ออกเอาธุรกิจมาปนกับชีวิตไปทั้งหมดสุดท้ายในวันที่ตัวเองแก่ก็จะมีใครช่วยเหลือหรือคิดเงินกับตัวเองบ้างก็จะเกิดความโกรธแค้น เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนเจอมากับตัวเอง
2. การทำธุรกิจก็ต้องรู้จักแยกแยะ อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยว เช่น ตัวเองอยากจะทำมาค้าขาย อาจจะมีญาติ หรือพี่น้องทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ก็อาจจะจ้างผลิต หรือใช้บริการ จ้างผลิตสินค้า เป็นต้น กรณีอย่างนี้ก็คิดค่าใช้จ่ายกันไปตามปกติ เพราะเป็นการทำธุรกิจ แต่บางคนที่นั้น กลับมองว่า ตัวเองมีบุญคุณกับอีกฝ่าย เรื่องแบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่จะไม่เล็กอย่างที่คิด เพราะปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้ มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณเองอย่าแย่อย่างนี้ มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณเองอย่าแย่อย่างนี้ บางคนเคยช่วยเหลือคนอื่น ญาติพี่น้อง แต่เวลาตัวเองลำบาก ต้องขอความช่วยเหลือญาติพี่น้องบ้าง กลับโดนคิดเงินทุกอย่าง ทุกเรื่อง

ส่วนคนที่คิดเชิงธุรกิจมากเกินไป ยามตัวเองอย่าแย่อย่างนี้ ก็จะมีใครช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ ก็เพราะพฤติกรรมเห็นแก่ตัวที่เกิดจากการคิดเชิงธุรกิจมากเกินไป ใครขอความช่วยเหลืออะไรก็คิดเงินทุกเรื่อง ทำให้ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย

ในการทำธุรกิจนั้น การมีพันธมิตรมีคนทีพร้อม จะให้ความช่วยเหลือกันเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูง การให้ความช่วยเหลือกันแบบใด ก็ต้องรู้จักแยกแยะ ผู้เขียนช่วยเหลือคนอื่นไว้มาก จึงไม่ลำบากเวลาเดือดร้อน พร้อมจะมีคนให้ความช่วยเหลือ ทั้งเรื่องงาน เรื่องทุน แต่ก็มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่พึ่งพาไม่ได้ เพราะจะทำอะไรก็จ้องจะคิดเงินไปเสียทุกเรื่อง ก็คือคนในครอบครัวตัวเอง ซึ่งถูกสอนเรื่องการคิดเชิงธุรกิจมากเกินไป จะขอความช่วยเหลือก็ต้องเสียเงินหรือต้องเสียอะไรบางอย่าง



รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งและสังกัด	จำนวนคดี	เงินค่าปรับ	หมายเหตุ
ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ					
1	นายวิชาญ ครพิทักษ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	37	1,486,012.92	• คดียาสูบ ปรับ 37 คดี
2	นายวิรัตน์ เกศชัยชนา	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	18	941,455.56	• คดียาสูบ ปรับ 18 คดี
3	พ.อ.อ.อุดมชัย พงษ์ชัย	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	22	873,914.92	• คดียาสูบ ปรับ 22 คดี
นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ					
1	นายสมบุญ แสงจันทร์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน	3	67,104,400.00	• คดียาสูบ ปรับ 1 คดี • คดีรถยนต์ ปรับ 2 คดี
2	นายธีรพงษ์ อินทะระ	นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ	8	3,357,986.45	• คดีน้ำมัน ปรับ 6 คดี • คดีรถยนต์ ปรับ 2 คดี
3	นายไชยรัตน์ ชื่นใจฉ่ำ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ	9	3,118,903.30	• คดียาสูบ ปรับ 1 คดี • คดียาเคียว ปรับ 1 คดี • คดีไฟ ปรับ 1 คดี • คดีรถจักรยานยนต์ ปรับ 1 คดี • คดีรถยนต์ ปรับ 5 คดี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้กำหนดสิทธิสำคัญ แก่ประชาชน ดังนี้

สิทธิได้รู้ (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ดำเนินงาน
2. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
3. สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) กำหนด

สิทธิตรวจสอบ (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ โดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนด

สิทธิร้องเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 หรือคำสั่งไม่รับฟัง คำคัดค้านตามมาตรา 17 หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้ขยายเวลาได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรมสรรพสามิตจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ขึ้นภายในห้องสมุด กรมสรรพสามิต ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุดกรมสรรพสามิต อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 1 เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทร. 0 2241 5600 ต่อ 51614 www.excise.go.th

ขอปกป้องสิทธิเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ

วีระเชษฐ์ จรรยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรื่องนี้ เป็นกรณีที่ท่านอาจารย์ขอตรวจสอบการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ตนเองไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

นายอบรมเป็นอาจารย์สาขาวิชาการตลาดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอข้อมูลข่าวสารสำเนา เทปบันทึกเสียงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เฉพาะในส่วนของการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของตนเองในแต่ละครั้งรวม ๕ ครั้งคือ ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง ผลการพิจารณากรณีบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ๓) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่องผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ๔) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง พิจารณาผลการอุทธรณ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและ ๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมีหนังสือปฏิเสธการเปิดเผยสำเนาเทปบันทึกเสียงว่าได้ประชุมพิจารณา เรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติอนุญาตให้ข้อมูลเฉพาะรายงานการประชุม อาจารย์จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีหนังสือชี้แจงว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นการเสนอความเห็นกันหลายชั้น เพื่อสรุปเป็นมติการอภิปรายในที่ประชุมเป็นการแสดง ความคิดเห็นให้เหตุผลเพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ก็เป็นความเห็น ของกรรมการแต่ละท่าน หากเปิดเผยจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือคำแนะนำ และผลสำเร็จ ที่ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) เปิดเผยให้ไม่ได้ ส่วนการประชุมพิจารณา เรื่องการขอตำแหน่งทั้ง ๕ ครั้งของอาจารย์ผู้ขอข้อมูลข่าวสารนั้นมีผลสรุปเป็นมติที่ประชุมซึ่งได้แจ้งให้ผู้ขอทราบแล้ว และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ด้วยจึงอนุญาตให้ข้อมูลที่เป็นรายงานการประชุมเฉพาะในส่วนของการพิจารณาขอตำแหน่ง ทางวิชาการ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ คือ สำเนา เทปบันทึกเสียงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จำนวน ๕ ครั้งเฉพาะในส่วนของการพิจารณา ขอเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาดของอาจารย์ผู้อุทธรณ์เป็นข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการปกติซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจมีคำสั่งไม่เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอ และต้องการนำไปใช้เพื่อปกป้อง สิทธิของตน พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารคือ สำเนา เทปบันทึกเสียงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉพาะในส่วนของการพิจารณาขอเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ ของผู้อุทธรณ์ให้ต่อไป

กรณีนี้ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง ทำได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ กรรมการวินิจฉัย เรียกเอกสารให้แล้วครับ ไปหาระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไปครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติ หรือจะใช้สิทธิ ตามกฎหมายนี้หรือไปได้ครับที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th

"ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ บอกสขร. นะครับ"

มุมมองออนไลน์

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลส ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562



การประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562



พิธีลงนามสัญญาให้บริการรับชำระภาษี ระหว่างกรมสรรพสามิต กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายวราวรรณ ภิญญา รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนั่นยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคลังและรายได้ ร่วมลงนามสัญญาให้บริการรับชำระภาษีกับดร. เมธินี จงสถุฑ์ดีหวิง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และคุณยิ่งลักษณ์ คงคาลัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ร่วมในพิธีลงนามสัญญาให้บริการรับชำระภาษี ระหว่างกรมสรรพสามิต กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562



โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกรอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกรอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหาร กระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาตรวจราชการกรมสรรพสามิตและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ กับพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวรวรธรณ์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ กับพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำนาจ ปริมณวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้บริหาร ผู้แทนพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องโถง พิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562





แจ้งเบาะแส

ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต **ตลอด 24 ชั่วโมง**

www.excise.go.th

สายด่วน

1713

ทุกคำถามมีคำตอบ

- เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
- บริการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต
- แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ



กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2241-4778 <http://www.excise.go.th>

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2521
ไปรษณีย์เขตดุสิต

สิ่งตีพิมพ์

ติดต่อรับหนังสือได้ฟรี...ที่กองบรรณาธิการ Excise Newsletter 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 55732 โทรสาร 0-2241-4778